



มากกว่าโชว์ศิลปะ'เบียนนาเล่ เชียงราย' ลงลึกประวัติศาสตร์และระบบนิเวศ

ความคืบหน้าการดำเนินงานมทรรคมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 นายโกวิท พุกกวมคดี ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ขณะนี้คณะภัณฑารักษ์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย สถานที่จัดมทรรคมเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสำรวจพื้นที่สู่การพิจารณาวางแผนการดำเนินงานจัดแสดงผลงานศิลปะในพื้นที่ต่างๆ ให้โดดเด่นและเหมาะสม ทั้งโดยพายุ, ดอยแม่สลอง, แม่สรวย, เชียงแสน, เวียงแก่นและเชียงของ แต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างกัน เช่น ตัวเมือง เชียงรายจะให้ความสำคัญเรื่องประวัติศาสตร์ ตำนานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ภัณฑารักษ์ผู้สร้างเมืองจนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่



โกวิท พุกกวมคดี

ไม่ต่ำกว่า 50 คน

พื้นที่ดอยแม่สลองเน้นเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งมีการหารือถึงการสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนภาษาเรียกจากกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสื่อถึงความ เป็นคนไทยเหมือนกัน ส่วนที่เชียงแสน เชียงของ เน้นนำเสนอเมืองก่อนประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาวและเมียนมา ทั้งนี้ ภายในเดือน ก.ย. จะสรุปอีกรายการดำเนินงานเบื้องต้น พร้อมคัดเลือกศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรอบแรกประมาณ 20 คน จากที่ตั้งเป้าจำนวนศิลปินทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

การกำหนดธีมจะพิจารณาจากสองแนวคิด คือ ประวัติศาสตร์และระบบนิเวศของเชียงราย โดยต้องสร้างความเชื่อมโยงกัน ขณะที่ศิลปิน 20 คนจะสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ อาทิ ไร่เชิญตะวัน ท่าน ว.วชิรเมธี ต้องการให้รังสรรค์ศิลปะจากวัสดุไม้ไผ่ งานจักสาน มาจัดแสดงลานด้านหน้าไร่เชิญตะวัน นอกจากนี้ คณะภัณฑารักษ์ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านศิลปินเชียงราย รวมถึงพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ต่างๆ ให้ร่วมเผยแพร่การจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย

นอกจากนี้ วันที่ 19 ก.ย.2565 จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานมทรรคมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมถึงเรียนเชิญท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และมีการนำเสนอข้อมูลสรุปการลงพื้นที่ของภัณฑารักษ์ให้ที่ประชุมรับทราบ

“ช่วงเดือน ต.ค. จะจัดทำโปรแกรมการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรวบรวมศิลปินเชียงรายและคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ระบบนิเวศ และพัฒนาการของเชียงรายจนถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการทำงานให้มีจุดร่วมตรงกัน” นายโกวิทกล่าว.